



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลนาจาน ได้ดำเนินการรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลนาจาน จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลตำบลนาจาน ได้เปิดรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ เป็นอันยกเลิกไป

๒. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วหรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลนาจานจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างและสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๓. เทศบาลตำบลนาจาน จะดำเนินจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลนาจานจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรรัตน์ ทะนานคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาจาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง

สอบได้ ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	คะแนนการทดสอบ			รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค	
๑	นายสุรศักดิ์ ยุภา	๐๑	๗๘	๘๐	๙๐.๕๐	๘๒.๘๐

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลนาจาน จะเรียกผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ เทศบาลตำบลนาจาน
เมื่อผ่านมติเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ท.จ.) แล้ว

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน